

# ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM Ở CẦN THƠ

**NGUYỄN NGỌC QUY**

*Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ*

Quán triệt, triển khai Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới” (Chỉ thị số 08), Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã có nhiều hoạt động nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn Thành phố.

## NHIỀU HOẠT ĐỘNG PHONG PHÚ, THIẾT THỰC

**T**rong thời gian qua, Thành phố Cần Thơ luôn coi trọng công tác tổ chức triển khai quán triệt và kiểm tra, giám sát nội dung thực hiện Chỉ thị số 08. Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã ban hành nhiều văn bản tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị tới đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị trong Thành phố. Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân Thành phố lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố chỉ đạo các sở, ngành có liên quan trong việc kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh ATTP cũng như công tác phối hợp và thực hiện ATTP trên địa bàn Thành phố. Ban Tuyên giáo Thành ủy đã đưa nội dung này vào hội nghị báo cáo viên các cấp, trên các cổng thông tin của Thành phố. Sở Y tế chủ động phối hợp với các ban, ngành,

đoàn thể nhằm định hướng, hướng dẫn các quận, huyện đưa việc lãnh đạo, chỉ đạo về ATTP vào nghị quyết, chương trình kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Các Đoàn giám sát của Quốc hội, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội đồng nhân dân Thành phố thực hiện thường xuyên và đột xuất kiểm tra, giám sát các nội dung thực hiện Chỉ thị số 08. Ngoài ra, còn có các đoàn kiểm tra liên ngành ATTP của Ban chỉ đạo Vệ sinh ATTP các cấp trong các đợt cao điểm Tết Nguyên đán, Tháng hành động vì ATTP, Tết Trung thu... với nhiều hình thức phong phú. 5 năm trở lại đây, Thành phố chưa để xảy ra ngộ độc thực phẩm tập thể, không có ca tử vong về ngộ độc thực phẩm.

Việc triển khai Chỉ thị số 08 của Ban Bí thư đã giúp cho nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền,

các doanh nghiệp, hộ gia đình và mỗi người dân thành phố đối với vấn đề ATTP, về vị trí, vai trò của công tác quản lý ATTP với sức khỏe con người được nâng cao; trách nhiệm của người đứng đầu, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, người tiêu dùng thực phẩm được nâng lên. Từ đó, tạo ra những chuyển biến cụ thể, thiết thực có tính đồng bộ cả trong nhận thức và hành động; trách nhiệm các ngành, các cấp và mỗi cán bộ công chức được giao nhiệm vụ liên quan đến ATTP thể hiện một cách cụ thể, rõ ràng trước pháp luật. Trình độ kiến thức, kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ cán bộ và các điều kiện bảo đảm ATTP từng bước được nâng cao phù hợp yêu cầu thực tế.

Công tác thông tin, tuyên truyền về tầm quan trọng của ATTP đối với đời sống xã hội, đến sức khỏe con người, sự phát triển giống nòi và phát triển



*Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm Thành phố Cần Thơ đã kiểm tra tại Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Vũ Phúc.*

kinh tế - xã hội của Thành phố được triển khai đến mọi tầng lớp nhân dân. Đồng thời, tuyên truyền, vận động nhân dân bằng mọi hình thức phù hợp để người dân tự giác thực hiện tốt các tiêu chí ATTP gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” tạo sự chuyển biến căn bản về nhận thức, kinh doanh và tiêu dùng hàng hóa đảm bảo vệ sinh ATTP góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Hằng năm, Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh ATTP của Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì ATTP, coi đây là điểm nhấn trong năm, tạo nên đợt cao điểm, phát động chiến dịch tuyên truyền đẩy mạnh các hoạt động vì ATTP và chủ động phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm, hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm. Tiến hành vận động các cơ sở sản xuất, kinh doanh

thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, các trường học trên địa bàn treo băng rôn hướng ứng tuyên truyền ATTP vào dịp Lễ hội xuân và Tết Nguyên đán, Tháng hành động vì ATTP, Tết Trung thu, Tháng hành động vì ATTP.

Có thể nói, công tác thông tin truyền thông giáo dục đã góp phần tích cực trong công tác đảm bảo ATTP; phổ biến kịp thời các kiến thức ATTP, các văn bản quy phạm pháp luật tới mọi người dân và cơ quan quản lý liên quan. Từ đó, nâng cao ý thức và trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm và kiến thức lựa chọn, nhận diện các sản phẩm đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng trên địa bàn Thành phố. Người tiêu dùng đã có ý thức hơn trong việc lựa chọn và sử dụng thực phẩm an toàn. Đặc biệt, thông qua công tác tuyên truyền, vận động, tập huấn kiến thức cho nông dân, các cơ sở sản

xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trong những năm qua đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của cộng đồng trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP, tạo chuyển biến căn bản trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng thực phẩm an toàn, góp phần đưa tỷ lệ các cơ sở không đạt vệ sinh ATTP giảm dần qua các năm. Trong năm 2015, tỷ lệ vi phạm về ATTP là 28,8% thì đến cuối năm 2020 chỉ còn 4,35% và không có cơ sở xếp loại C.

### **TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP VÀ ĐẦU TƯ KINH PHÍ**

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của Thành phố đã phối hợp cùng với các sở, ngành ban hành nhiều chương trình phối hợp đảm bảo ATTP. Các đơn vị chuyên môn và Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ của tỉnh đã tuyên truyền, vận động, giám sát việc





*Quy trình chế biến thức ăn ở các trường học trên địa bàn quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ luôn được đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.*

thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ATTP vì sức khỏe cộng đồng. Từ đó, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh; xóa bỏ hiện tượng sản xuất “để ăn” khác với “để bán” như “rau hai luống, heo hai chuồng”, kịp thời phát hiện, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn; đấu tranh, lên án các hành vi vi phạm. Sự phối hợp này đã góp phần đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến thực sự về nhận thức, hành vi ATTP. Từ đó, các cấp hội, đoàn thể đã phát huy được tinh thần nâng cao trách nhiệm trong công tác vận động, tuyên truyền đưa Chỉ thị số 08 và Kết luận số 11-KL/TW của Ban Bí thư vào đời sống nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo ATTP.

Trong giai đoạn 2011-2020, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố Cần Thơ đã đẩy mạnh việc hỗ trợ người dân, doanh nghiệp chế biến áp dụng các tiêu chuẩn sản xuất an toàn và hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến; đầu tư kinh phí, xã hội hóa về ATTP. Thành phố cũng xây dựng nhiều mô hình sản xuất thực phẩm an toàn, mô hình an toàn thức ăn đường phố được triển khai; xây dựng hệ thống cửa hàng nông sản an toàn, chợ nông sản an toàn trên địa bàn Thành phố; thực hiện Đề án giai đoạn 2018-2020 về “Nâng cao năng lực quản lý và chất lượng An toàn vệ sinh thực phẩm năm 2018”. Sở Công Thương đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức 8 điểm kinh doanh sản phẩm rau, củ quả an toàn và hỗ trợ kinh phí cho tiểu thương. Từ năm 2018 đến nay, ngành Nông nghiệp đã

xây dựng, hỗ trợ chứng nhận VietGAP cho 4 mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm để tham gia chuỗi cung ứng và xác nhận thực phẩm an toàn, hiện đang tiếp tục nhân rộng mô hình. Từ năm 2015 đến nay, Thành phố xây dựng được mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi, như “Chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sữa bò tươi”; “Chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ thịt heo” và “Chuỗi cung ứng trứng vịt muối sản phẩm chủ yếu phục vụ cho xuất khẩu”... Ngoài ra, Bộ Công Thương đã hỗ trợ Thành phố xây dựng 1 mô hình chợ thí điểm ATTP. Từ đó, từng bước định hướng phát triển ngành chế biến sâu, ứng dụng tiến bộ khoa học trong sản xuất, nâng cao chất lượng, đảm bảo ATTP của các mặt hàng; góp phần cụ thể hóa chiến lược phát triển bền vững của Thành phố. Thông qua các hoạt động liên kết, xúc tiến thương mại

và quảng bá cho các sản phẩm trong chuỗi, đến nay, đã ký kết được các hợp đồng phân phối sản phẩm chất lượng cho hệ thống các cửa hàng, siêu thị trên toàn quốc; thực hiện cam kết về sản lượng và chất lượng sản phẩm hàng hóa đạt tiêu chuẩn sạch, an toàn.

### **NÂNG CAO NĂNG LỰC CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LÀM CÔNG TÁC ATTP**

Trong thời gian tới, để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề ATTP, Thành phố Cần Thơ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

*Một là*, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác ATTP; triển khai và cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, kế hoạch và chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, các bộ, ngành, Thành ủy, UBND Thành phố về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trong tình hình mới.

*Hai là*, đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông, phổ biến sâu rộng các nội dung của Luật ATTP, các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản có liên quan khác đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng bằng nhiều hình thức khác nhau; công khai các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn và cơ sở vi phạm về ATTP góp phần cảnh báo, răn đe các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm có hành vi vi phạm về chất lượng, ATTP, nhằm nâng cao nhận thức, thực hành đúng về ATTP của người quản lý, người sản xuất, chế biến, kinh

Trong 10 năm (từ năm 2011-2021), Cần Thơ đã thực hiện trên 500.000 sản phẩm truyền thông, như băng rôn, tờ rơi, tờ bướm, sổ tay, cẩm nang, tài liệu ghi chép, bản tin truyền hình, phóng sự, bản tin phát thanh và các tài liệu tuyên truyền khác giúp nâng cao hiệu quả, giúp người dân dễ hiểu, dễ tiếp cận, dễ nhớ, dễ thực hiện.

doanh thực phẩm và người tiêu dùng. Phổ biến, tuyên truyền đến từng cán bộ và nhân dân tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

*Ba là*, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong quá trình nuôi trồng, chế biến, kinh doanh nông - lâm - thủy sản, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi và dư lượng thuốc kháng sinh; kiểm soát ATTP các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể; thường xuyên giám sát phòng chống ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm tại bếp ăn tập thể trong các khu công nghiệp, trường học, bệnh viện, thức ăn đường phố và các lễ hội, sự kiện diễn ra trên địa bàn Thành phố.

*Bốn là*, tiếp tục hướng dẫn và rà soát, bổ sung quy hoạch, xây dựng và tổ chức triển khai các đề án vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, liên kết chuỗi giá trị, gắn với ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, áp dụng quy trình, tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP, VietGAHP, Global GAP...) và hệ

thống quản lý ATTP tiên tiến (ISO 22000, HACCP, BRC,...). Phối hợp với sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức xúc tiến thương mại, kết nối sản xuất - tiêu thụ sản phẩm an toàn và quảng bá sản phẩm an toàn.

*Năm là*, quan tâm công tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản lý cho công chức, viên chức làm công tác ATTP các cấp; kiện toàn bộ máy quản lý ATTP ngành Công thương theo hướng bố trí, phân công cán bộ làm công tác ATTP các cấp phải là chuyên trách gắn với Đề án vị trí việc làm.

*Sáu là*, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về vệ sinh ATTP; rà soát, đề xuất, sửa đổi bổ sung hoàn thiện cơ chế chính sách khuyến khích, hỗ trợ tổ chức, cá nhân sản xuất áp dụng khoa học kỹ thuật, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp an toàn,...; hỗ trợ áp dụng các quy phạm thực hành sản xuất tốt VietGAP và áp dụng hệ thống đảm bảo chất lượng ATTP tiên tiến như GMP, HACCP, ISO. Hỗ trợ xây dựng và phát triển các chuỗi ngành hàng nông sản, thủy sản đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; rà soát, kiến nghị bãi bỏ và cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết, xây dựng quy trình thực hiện thủ tục hành chính nhanh gọn, rút ngắn thời gian thực hiện đảm bảo công khai minh bạch, giảm chi phí sản xuất và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và góp phần tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư vào nông nghiệp nông thôn. ■